



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ในช่วงไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555

ภาวะธุรกิจภาคใต้โดยรวมไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ชะลอตัวตามการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ทั้งวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเงินลดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ราคายางพาราตกลงและการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปอยู่ในภาวะซบเซา อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแช่แข็งมีปริมาณส่งออกลดลง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนและอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราที่ราคามีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการท่องเที่ยวเม็ดเงินท่องเที่ยวยุโรปลดลง แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเข้ามาทดแทน สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วยังมีปัญหาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นและการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ทำให้เสียโอกาสในการส่งออก รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถสร้างบ้านส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด และยังมีโครงการคอนโดมิเนียมที่ขายหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างอีกจำนวนมาก

แนวโน้มในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าภาวะธุรกิจชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 ตามวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่คลี่คลาย รวมทั้งปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทำให้กระทบภาคการส่งออก ส่วนการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่องจากรายได้ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวที่อยู่ในเกณฑ์ดี

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ในช่วงไตรมาสที่ 2 มีจำนวน 107 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (จำนวน 22 ราย) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ (จำนวน 6 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็งและเพาะเลี้ยง (จำนวน 7 ราย) อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (จำนวน 16 ราย) การค้า - ค้าปลีกค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์/ร้านอาหาร (จำนวน 19 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ/ขนส่ง (จำนวน 28 ราย) ภาคการเงิน (จำนวน 9 ราย) พบว่าภาวะธุรกิจในภาคใต้โดยรวมในไตรมาสที่ 2 ชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ทั้งวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ยังมีต่อเนื้อม รวมทั้งเงินลดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ และออกมาตรการควบคุมการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ทำให้อุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องส่งออกลดลง (โดยเฉพาะไม้ยางพาราแปรรูปอยู่ในภาวะซบเซา) และส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงโดยเงินจะมีคำสั่งซื้อตามความจำเป็นใช้งาน เนื่องจากสต็อกยางพาราของจีนยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ จากความต้องการใช้ยางพาราเพื่อผลิตยางล้อลดลง ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแช่แข็งลดลง แต่ผู้ประกอบการได้ขยายตลาดใหม่ทดแทน ได้แก่ ตะวันออกกลาง จีน ฮองกง และสิงคโปร์ ทำให้การส่งออกยังมีต่อเนื่อง อุตสาหกรรมถลุงมีืองได้รับผลกระทบ

ทำให้มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าสั้นลงแต่การส่งออกยังทรงตัว ภาคการท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้นักท่องเที่ยวยุโรปจะลดลง แต่ได้รับการชดเชยจากนักท่องเที่ยวจากเอเชียเข้ามามากขึ้น ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวได้ดีและเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อและขายหมดในเวลาที่รวดเร็ว ด้านการอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี จากรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง แม้ราคาขายพารามีแนวโน้มลดลงก็ตาม โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการมีสินค้าจำหน่ายอย่างเพียงพอ และยอดการขายรถยนต์ที่ยังคงขยายตัวได้ดี จากนโยบายการลดภาษีสำหรับรถคันแรกของภาครัฐ นอกจากนี้ที่กล่าว ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานตามภาครัฐ ในเดือนเมษายน 2555 ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรม

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่า ภาวะธุรกิจโดยรวมชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 ตามวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่คลี่คลาย มีผลกระทบทำให้การส่งออกโดยรวมมีแนวโน้มลดลง แต่การส่งออกถุงมือที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและอาหารทะเลแช่แข็งที่มีการขยายตลาดเพิ่ม ยังมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าแรงงาน และการขาดแคลนแรงงานยังเป็นปัญหาในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้เต็มจำนวน รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องชะลอการเปิดโครงการเนื่องจากปัจจุบันหลายโครงการไม่สามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด ส่วนการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่องจากรายได้ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวที่อยู่ในเกณฑ์ดี

การผลิตและการส่งออก

ในไตรมาสที่ 2 การผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป โดยรวมมีทิศทางการส่งออกชะลอตามความต้องการซื้อของตลาดต่างประเทศที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกตกต่ำจากวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเงินลดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกได้เพิ่มตลาดใหม่เพื่อชดเชยตลาดหลักที่ลดลง

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 2 การส่งออกยางพาราแปรรูปมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดหลักจีนจะสั่งซื้อตามความจำเป็นใช้งาน จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้เงินเริ่มลดการซื้อยางพาราแปรรูปเพื่อรอคูทิศทางการค้าของพารา ประกอบกับปริมาณยางในสต็อกของจีนยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ผู้ประกอบการคาดว่าราคายางพาราเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 80.00 - 100.00 บาท/ก.ก. และภาครัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงราคาควรปล่อยให้ไปตามกลไกของตลาด

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ความต้องการของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนราคายางพาราคาดว่าจะปรับตัวลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการให้ผลผลิต

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 2 การผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปไปตลาดหลักจีนอยู่ในภาวะซบเซาและยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยมีสัญญาณเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปลายปี 2554 เนื่องจากเงินต้องการควบคุมการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยได้ออกมาตรการจำกัดการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่ รวมทั้งการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของจีนประสบปัญหาส่งผลให้ความต้องการใช้ไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ลดลง ประกอบกับจีนมีปริมาณไม้ยางพาราแปรรูปในสต็อกจำนวนมากและ

ราคาส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปของไทยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เงินลดปริมาณการซื้อเพื่อ กดดันราคาให้ต่ำลง ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการส่งออกของไทย ปัจจุบันผู้ประกอบการไม้ยางพาราแปรรูปมีสินค้าคงเหลือ จำนวนมาก และกังวลว่าบางรายที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินจะระบายสินค้าในสต็อกโดยการลดราคา ซึ่งจะทำให้ ราคายางพาราแปรรูปมีราคาตกต่ำลงไปอีก ขณะที่ผู้ประกอบการเงินบางรายเริ่มเปลี่ยนไปใช้ไม้อื่นที่มีคุณภาพ ดีกว่าแต่มีราคาใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้น เช่น ไม้โอ๊ค อย่างไรก็ตาม ไม้โอ๊ค ยังมีคำสั่งซื้อแต่จำนวนไม่มาก และจะ กำหนดเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าเฉพาะที่มีคุณภาพดีเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวโดยการลด การผลิตลงและนำสินค้าคงคลังในสต็อกมาปรับให้เป็นสินค้ามีคุณภาพมากขึ้น ส่วนวัตถุดิบที่ใช้การผลิต (ไม้ท่อน) ยังมีเพียงพอ แต่ราคายังอยู่ในเกณฑ์สูงเฉลี่ย 2.50 - 3.20 บาท/ก.ก. ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 2.00 - 2.20 บาท/ก.ก.

ส่วนอุตสาหกรรมผลิตไม้พาเลทจากไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการส่งสินค้ายังคงมีต่อเนื่องตาม การส่งออกยางแท่ง โดยมีวัตถุดิบหลักเป็นไม้ท่อนยางพาราและผู้ประกอบการบางรายได้นำไม้สนซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า แต่คุณภาพใช้ทดแทนกันได้มาใช้ในการผลิตแทน ซึ่งในปัจจุบันยังมีปริมาณไม่มาก โดยผู้ประกอบการมีความเห็น ว่าควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสวนสนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไม้พาเลทและเป็นการสร้างอาชีพใหม่ ให้แก่เกษตรกร

ด้านการส่งออกไม้ปาร์ติเกิ้ลไปตลาดหลักเกาหลีได้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกาหลีได้ยกเลิกการเก็บ ภาษีเอดี¹ ทำให้ราคาสินค้าของไทยต่ำลงและมีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม วิกฤตหนี้สาธารณะ ในยุโรปทำให้ผู้ส่งออกจากยุโรปลดราคาสินค้าเพื่อเข้ามาแข่งขันในตลาด ส่วนไม้ไฟเบอร์บอร์ดส่งออกไปตลาด หลักตะวันออกกลางยังมีต่อเนื่องแต่ปริมาณส่งออกไม่มากนัก เนื่องจากในปัจจุบันผู้ขายจะให้ผู้ซื้อโอนเงินค่าสินค้า ให้แก่ผู้ขายก่อนที่จะส่งสินค้า ทำให้เป็นข้อจำกัดในการซื้อขาย

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าความต้องการซื้อไม้ยางพาราแปรรูปจากตลาดหลักจีนยังคงซบเซา ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญในคุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเข้มงวด เนื่องจากตลาด จีนจะรับซื้อเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพดีเท่านั้น ส่วนไม้พาเลท ไม้ปาร์ติเกิ้ลและไม้ไฟเบอร์บอร์ด คาดว่าจะยังคงมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมถุงมือยาง ในไตรมาสที่ 2 การผลิตและการส่งออกถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายนำวัตถุดิบน้ำยางสังเคราะห์มาใช้ ในการผลิตทดแทนมากขึ้น ผู้ประกอบการบางรายลดกำลังการผลิตลงและนำเข้าถุงมือยางจากจีน เวียดนาม และ มาเลเซีย ซึ่งมีราคาต่ำกว่าต้นทุนที่ผลิตเองมาบรรจุเป็นสินค้าส่งออก รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าให้มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในตลาดมากขึ้น เช่น มีขนาดให้เลือกทั้งความหนา และสีต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงานและพลังงาน ผู้ประกอบการสามารถส่งผ่าน

¹ เอดี เป็นมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti - Dumping : AD) ที่ใช้ในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการโจมตีของสินค้า ต่างประเทศที่ขายต่ำกว่าต้นทุนการผลิต หรือขายในราคาต่ำกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดอื่น ๆ

ต้นทุนไปยังราคาสินค้าได้เพียงบางส่วน จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้คำสั่งซื้อล่วงหน้าลดลงและจะซื้อตามความจำเป็นใช้งาน

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าการส่งออกยังมีต่อเนื่องตามความต้องการใช้ถุงมือของตลาดโลก เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและครัวเรือน แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวก็ตาม

อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ในไตรมาสที่ 2 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ในปีก่อนผลผลิตปาล์มออกมาก ส่วนราคารับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรเฉลี่ย 5.50 - 6.20 บาท/ก.ก. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่เฉลี่ย 5.00 - 6.00 บาท/ก.ก. โดยอัตราการให้น้ำมันปาล์มเฉลี่ยร้อยละ 16 ส่วนราคาผลปาล์มร่วงราคาเฉลี่ย 7.00 - 9.00 บาท/ก.ก. อัตราการให้น้ำมันปาล์มเฉลี่ยร้อยละ 29 - 32 สำหรับราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ย 32.00 - 35.00 บาท/ก.ก. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่เฉลี่ย 31.00 - 32.00 บาท/ก.ก. ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าผลผลิตปาล์มดิบมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีผลผลิตออกสู่ตลาดมากตามวัฏจักรของปาล์มที่ให้ผลผลิตมากปีเว้นปี แต่ราคาผลปาล์มดิบคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 5.00 บาท/ก.ก.

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ในไตรมาสที่ 2 ปริมาณการส่งออกลดลงตามความต้องการซื้อจากตลาดหลักสหรัฐอเมริกาและยุโรป เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสหภาพยุโรปมีความเข้มงวดการนำเข้าอาหารทะเลกระป๋องทำให้การส่งออกไปตลาดหลักลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้ขยายตลาดใหม่ในตะวันออกกลางเพื่อชดเชยการส่งออกที่ลดลง ส่วนด้านการนำเข้าวัตถุดิบปลาหูช้างจากต่างประเทศยังคงมีปัญหาขาดแคลนและราคาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และบางรายได้เปลี่ยนสัดส่วนในการผลิตโดยใช้ปลาซาร์ดีนมาผลิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบปลาหูช้าง รวมทั้งเพิ่มการผลิตอาหารสัตว์ (แมว สุนัข) จากเศษวัตถุดิบ By Product ของปลาหูช้างมากขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าปริมาณการส่งออกน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการอาหารทะเลกระป๋องซึ่งยังมีทิศทางที่ดี สะท้อนจากผู้ประกอบการที่ตั้งเป้าหมายการส่งออกขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อน

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่แข็ง แปรรูป และเพาะเลี้ยง ในไตรมาสที่ 2 การส่งออกลดลงประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ทำให้คำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายได้ขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้นใน จีน ฮองกง และสิงคโปร์ โดยปรับตัวและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูง (Premium Grade) เพื่อขายลูกค้าระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง ทำให้ยังคงมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ส่วนการเพาะเลี้ยงกุ้ง ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม มีปริมาณกุ้งออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคากุ้งตกต่ำ โดยกุ้งขนาด 70 ตัว/ก.ก. มีราคาเฉลี่ยประมาณ 112.00 - 114.00 บาท/ก.ก. สาเหตุจากการที่เกษตรกรได้ลงทุนเลี้ยงกุ้งในช่วงต้นปีจำนวนมากจากราคากุ้งที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการส่งออกกุ้งลดลง เนื่องจากต่างประเทศชะลอซื้อจากไทย ภาครัฐจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตั้ง “โครงการรักษาเสถียรภาพ

ราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster) ปี 2555” โดยการประสานให้กลุ่มเกษตรกรและห้องเย็นเจรจาตกลงราคาและปริมาณซื้อขายกุ้งขาวแวนนาไม พร้อมจัดทำสัญญาตามระบบเครือข่ายแบบกลุ่ม ปริมาณเป้าหมาย 30,000 ตัน พื้นที่ดำเนินการจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่สำคัญในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยเกษตรกรสามารถยื่นขอเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายกับราคาเป้าหมายนำตลาดตามอัตราที่กำหนด ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งจะส่งจ่ายเงินชดเชยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาดำเนินการรับซื้อ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2555 ระยะเวลาโครงการ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2555 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีต่อเนื่องและการส่งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากการทำ Value Added สินค้าส่งออกเป็นสินค้า Premium Grade ส่วนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งต้องรอการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือของภาครัฐและการส่งออกกว่ามีทิศทางปรับปรุงอย่างไร

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 2 ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมีอัตราการเข้าพักใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการส่งเสริมการขาย และการทำตลาดในเอเชีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากเอเชียเข้ามาทดแทนเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน มาเลเซีย และเกาหลี ทำให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนโดยมีระยะเวลาพักที่สั้นลงเหลือประมาณ 1 สัปดาห์ จากเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ และระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชในเขตอำเภอเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประชุมสัมมนาของภาคใต้ตอนบนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มประชุมสัมมนาที่เป็นลูกค้าหลักทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มสัมมนาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น

ด้านการท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงแรมลีการ์เดินส์ พลาซ่า หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักลดลง สะท้อนจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 40 - 70 ลดลงจากเดิมที่เฉลี่ยร้อยละ 70 - 90 เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในความปลอดภัยและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ลดลง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันรณรงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมาโดยเร็ว โดยออกมาตรการรักษาความปลอดภัยและกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยวชายแดนไทย - มาเลเซียที่บริเวณด่านนอก อำเภอสะเดา ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยและการท่องเที่ยวยังขยายตัวดีต่อเนื่อง

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตามการจูงใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อเนื่อง ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย รวมทั้งชายแดนภาคใต้ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเมือง และภัยธรรมชาติ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของภาคใต้

การบริโภคราคาเอกชน

ในไตรมาสที่ 2 การบริโภคราคาเอกชนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอต่อการจำหน่าย โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่โรงงานกลับมาผลิตได้เต็มที่และเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทั้งในส่วนของยอดคำสั่งส่งและยอดจองใหม่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากราคาพืชผลเกษตรยางพารา และปาล์มน้ำมัน ประกอบกับนโยบายการลดภาษีสำหรับรถคันแรกของภาครัฐโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก (อีโคคาร์) ทำให้มียอดขายเพิ่มจำนวนมาก เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง แม้มิแนวโน้มปรับลดลงแต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ขนาดเล็กมากขึ้นเพื่อประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ตาม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงแรมลีการ์เดินส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ขายสินค้าได้ลดลง โดยเฉพาะรายที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลงจากไม่มั่นใจความปลอดภัยภายหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิด

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าการบริโภคราคาเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากรายได้ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากยอดจองรถยนต์ที่มีอย่างต่อเนื่องจากนโยบายลดภาษีรถยนต์คันแรกที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และคาดว่ายอดขายทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายมีโครงการลงทุนเพิ่มในหลายพื้นที่

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 2 ความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งในภาคใต้ตอนบนและตอนล่างยังขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและภูเก็ตที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมขยายตัวและมีการตอบรับจากผู้ซื้อดีมาก จากลูกค้าทั้งระดับกลาง - ล่าง เนื่องจากที่อยู่อาศัยในเขตเมืองมีราคาสูง ส่วนที่อยู่อาศัยในแนวราบยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยระดับกลาง - บน ในพื้นที่หลักจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ทั้งนี้จากราคาพืชผลเกษตรยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง และภาวะการท่องเที่ยวในเกณฑ์ดี รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนนโยบายบ้านหลังแรกจากมาตรการภาครัฐที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่อใช้อยู่อาศัยในเขตน้ำไม่ท่วม ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณเก็งกำไร แต่ที่อยู่อาศัยแนวสูงคอนโดมิเนียมในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เปิดโครงการหลายแห่งและขายหมดอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเริ่มมีการเปลี่ยนมือของผู้จองซื้อประมาณร้อยละ 10 แต่เป็นเพียงทอดแรกที่ส่วนใหญ่ลูกค้าจองซื้อไม่ทัน ในส่วนธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างขยายตัวตามภาวะการก่อสร้างที่ขยายตัวจากการที่มีร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่จากส่วนกลางเข้ามาเปิดกิจการเพิ่มขึ้นในพื้นที่หลักของภาคใต้ รวมทั้งการขยายสาขาใหม่ของตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหลายแห่ง ด้านราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 - 10 ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของการปรับค่าแรงงานในเดือนเมษายน 2555 ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเกือบทุกโครงการ

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า แม้จะมีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างจำนวนมาก ประกอบกับมีที่อยู่อาศัยหลายโครงการที่ขายให้ลูกค้าแล้วแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จหรือเปิดจองแล้วยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้

การลงทุนภาคเอกชน

ในไตรมาสที่ 2 ภาคอุตสาหกรรมสำคัญในภาคใต้ยังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากอุตสาหกรรมยางพาราที่มีการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การขยายการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางแท่งและไม้พาล์ทในจังหวัดต่าง ๆ หลายพื้นที่ตามแหล่งวัตถุดิบ ในส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องได้ลงทุนขยายห้องเย็นเพื่อเก็บวัตถุดิบ และนำเครื่องจักรมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พร้อมนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมการผลิต ส่วนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า ไบโอดีเซลจากน้ำเสีย และไบโอดีเซลจากเศษวัสดุในโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ผู้ประกอบการแต่ละภาคธุรกิจได้มีโครงการขยายการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมใหม่อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างปรับปรุงและขยายคลังสินค้าโชว์รูมในพื้นที่ต่าง ๆ ธุรกิจโรงแรมมีการขยายจำนวนห้องพักเพิ่มหรือปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุม/ลิโอบบี้/ร้านอาหารของที่ระลึกให้มีคุณภาพดีไว้บริการลูกค้าและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของโรงแรมให้ดีขึ้น ธุรกิจรถยนต์มีการขยายและปรับปรุงสาขาเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และผู้ประกอบการภาคการเกษตรมีโครงการลงทุนสร้างโรงแรมเพื่อให้บริการห้องพักและภัตตาคารพร้อมห้องประชุมขนาดใหญ่แบบครบวงจร เป็นต้น

การจ้างงาน

ในไตรมาสที่ 2 สถานการณ์การจ้างงานทุกภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ยังคงขาดแคลนแรงงานและมีความรุนแรงมากขึ้น แม้ได้นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนแล้วก็ตาม ทำให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถที่จะรับคำสั่งซื้อได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายตัวดี แต่มีปัญหาคาดแคลนแรงงาน แม้ผู้ประกอบการได้จ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงเพื่อจูงใจแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้

การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามนโยบายภาครัฐที่เริ่มใช้ในเดือนเมษายน 2555 ในภาคใต้ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ 300.00 บาท/คน/วัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้จ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงอยู่แล้วทำให้มีผลกระทบไม่มาก ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะต้องปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ซึ่งทำให้ค่าจ้างแรงงานในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ต้องจ่ายตามอัตราใหม่อยู่ระหว่าง 237.00 - 259.00 บาท/คน/วัน ทำให้นายจ้างมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าแรงดังกล่าว รวมถึงการปรับค่าแรงให้เกิดความเหมาะสมระหว่างแรงงานเก่าและแรงงานใหม่ด้วย

นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายเร็วของแรงงานต่างด้าวเนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) จากประเทศต้นทาง ทำให้แรงงานมีความสะดวกในการเดินทางไปแหล่งต่าง ๆ และย้ายที่ทำงานเพื่อไปทำงานที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังมีต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ในไตรมาสที่ 2 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำในเดือนเมษายน 2555 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 - 40 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 - 25 ขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นทุนแรงงานของแต่ละอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนี้

1. กำหนดมาตรฐานและควบคุมแรงงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น หรือใช้วิธีการจ้างเหมางานแทนการจ้างรายวัน
2. ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตในการลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วยให้ต่ำลง และเพิ่มปริมาณการขายเพื่อชดเชยอัตราส่วนกำไรที่ลดลงจากต้นทุนที่สูงขึ้น
3. การนำพลังงานเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาใช้ทดแทน เช่น นำเศษวัสดุจากการผลิตมาใช้เพื่อให้พลังงานความร้อนหรือเดินเครื่องจักรทำการผลิตในช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ำ (Off Peak)
4. นำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการใช้แรงงาน
5. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เกิดการสูญเสียต่ำที่สุด

ส่วนราคาขาย ธุรกิจส่งออกส่วนใหญ่กำหนดราคาขายโดยอิงราคาตลาดโลกจะไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังสินค้าได้ เช่น อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง และอาหารทะเลแช่แข็ง แต่อุตสาหกรรมถุงมือยังสามารถส่งผ่านได้เพียงบางส่วนแต่ไม่สามารถชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูง เสี่ยงต่อการที่ผู้ซื้อเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่าที่ผ่านมาสินค้าที่ผลิตจากไทยยังมีจุดแข็งในด้านคุณภาพสินค้าทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อในต่างประเทศอย่างไรก็ดี จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญด้านราคามากกว่าคุณภาพมากขึ้น

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้างปรับเพิ่มตามราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน และค่าขนส่งโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 - 15 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถปรับเพิ่มในราคาขายได้ แต่ธุรกิจโรงแรมและบริการ ต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 - 30 แต่ส่งผ่านไปยังราคาขายได้เพียงร้อยละ 30 - 50 ของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2555 คาดว่าต้นทุนของทุกอุตสาหกรรมการผลิตยังเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคใต้
มิถุนายน 2555